

cách Làng 10 phút đi bộ

. Vịnh Honda 15 phút đi bộ. Từ đó du khách có thể thuê thuyền đi thăm 9 hải đảo khác nhau, đảo nào cũng có những bãi tắm cát trắng nước trong xanh.

. Thác Estrallia

. Động Tabon

. Công viên Quốc Gia Underground River với sông ngầm dài nhất thế giới (8.2 km)

. v.v...

Nhờ vị trí thuận lợi, Làng quyết tâm biến đổi nơi đây thành một trung tâm du lịch có tầm vóc. Kỹ nghệ du lịch không những đem lại cuộc sống sung túc cho dân Làng mà còn nói lên cái hay cái đẹp của dân tộc có trên bốn nghìn năm văn hiến.

1. Các dự án đã thực hiện:

a. Công viên Văn Lang nằm giữa 2 con suối với cây cao bóng cả, kiosk, ghế đá, tượng đá.

b. Trung tâm văn hóa gồm một nhà hàng có thể chứa 100 thực khách, sân khấu trình diễn văn nghệ, phòng họp, quán bán hàng lưu niệm.

2. Các dự án sẽ thực hiện: Hệ thống tưới tiêu, quán trọ bên hồ tĩnh tâm, đường mòn Âu Cơ lên núi, hành lang Lạc Long Quân xuống biển.

Cho đến nay, Làng đã xử dụng mọi nguồn vốn có sẵn để thực hiện một số dự án như đã trình trong phần 1. Riêng đối với những dự án có kinh phí lớn, Làng cần những nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài hoặc vay vốn với lãi suất thấp.

III. Đề nghị: Trong số các dự án sẽ thực hiện, dự án tưới tiêu là quan trọng và cấp bách hơn cả. Ngoài việc dẫn nước vào hồ chứa để tưới tiêu cho năm mẫu vườn trong mùa nắng, dự án còn tạo hạ tầng cơ sở cho việc phát triển các dự án du lịch. Công tác gồm cải thiện 1 hồ nhân tạo sẵn có ở phía

Đông Bắc Làng, có thể chứa được 14,000m³ nước, xây 4 đập giữ nước và tháo nước, gia cố 1500m bờ hồ và bờ suối. Kinh phí ước lượng: 2,535,000 Pésô tương đương với 66,800 Mỹ kim.

Chúng tôi mạo muội đề nghị Hội Ái Hữu Công Chánh bảo trợ từng phần hoặc toàn phần dự án, hoặc cử người giám sát thi công, cũng như tham quan địa điểm.

Quý Ái Hữu nào muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại (972) 276 - 0125 hoặc với Làng: Việt village, P.O.Box 100, Puerto Princesa, Palawan, Philippines; hoặc email: CADP@pal-onl.com.

Thân chào quý Ái Hữu
Bùi Đức Hợp
Thiện nguyện viên Hải ngoại

HOÀI NIỆM

Ái hữu lưu vong khắp nơi,
Muôn vàn kỷ niệm ở quê hương.
Nhập học ngày nào vui bạn mới,
Ra trường công tác khá tiền lương.
Công chánh, đủ ngành xây dựng mới,
Giao thông, hoạch định các cầu đường.
Giang sơn kiến tạo đàn anh trước,
Cảnh cũ người xưa nhớ vấn vương.

T.V.B
Australia

